

## ครม.ไฟเขียวต่ออายุ 1 ปี บิ๊กชรก. ปลัดทส.-อธิบดีชบ.-ทางหลวง 'อรรถพล' ผงาดคุมกรมอุทยาน ตีกลับตั้งสธ.-ชี้ขาดคุณสมบัติ ครม.ไฟเขียวต่ออายุ 'จตุพร บุรุษพัฒน์' ปลัด ทส.- อธิบดี ชบ.-ทล.อีก 1 ปี (อ่านต่อหน้า 15)

### บิ๊กชรก.

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 7 ตำแหน่งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ได้แก่ 1.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2.นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3.น.ส.ปริญาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 4.นางอรุณฯ หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5.นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัด ทส. เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

6.นายสมศักดิ์ ลักโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็น รองปลัด ทส. และ 7.นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบต่ออายุดำรงตำแหน่งปลัด ทส. ของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

นายชัยกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็น ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ ครม.มีมติแต่งตั้ง น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้ง น.ส.กรรวิ สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

และ ครม.มีมติแต่งตั้ง นางอรณม ททรัพย์วิธธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง ครม.มีมติแต่งตั้ง นายฐนัตต์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง 2 ราย อีก 1 ปี ได้แก่ 1.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 2.นายสรวิศ ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง จะครบเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง นอกจากนี้ ครม.มีมติรับโอน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คุชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มาเป็น เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีการเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัด สธ.ว่า วันนี้มีการเสนอรายชื่อเข้าที่ประชุม ครม. แต่มีประเด็นเรื่องคุณสมบัติในบางรายชื่อ จึงถูกส่งกลับมา ทั้งนี้ เมื่อส่งกลับมาแล้วทาง สธ.ก็ต้องมาดูเรื่องคุณสมบัติและปรับเพื่อส่งเข้าไปอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า หรือวันที่ 3 ตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งที่ล่าช้าก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานเริ่มช้า แต่หากเรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้าก็จะอยู่ในกรอบเวลา สำหรับข้าราชการที่เกษียณไปนั้นก็หมดวาระไป โดยระหว่างนั้นจะให้รองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดี เพื่อไม่ให้งานติดขัด ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาดังนี้ เพราะคน สธ.ทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้ว ตนก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่ แล้วเมื่อท่านใหม่เข้า รับตำแหน่งก็จะได้ขับเคลื่อนเรื่องนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ได้เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้าราชการ สธ.ระดับ 9 ขึ้นไป หรือระดับอธิบดีกรมต่างๆ ที่ว่างแทนตำแหน่งเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายนนี้ มีจำนวน 8 ตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผู้ตรวจราชการ สธ. 2 คน และรองปลัด สธ. 1 คน